

**ด่วนที่สุด ที่ ศธ04009/ว5408**  
**การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง**  
**ผอ.สพท.สังกัด สพฐ.**

นำเสนอเมื่อ : 20 ก.ค. 2560

**ด่วนที่สุด ที่ ศธ04009/ว5408**  
**การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพท.สังกัด**  
**สพฐ.**

# ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๘/ว ๕๕๐๙



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต

อ้างถึง ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ตามประกาศที่อ้างถึง คณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน  
เขตพื้นที่การศึกษา ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกำหนดหลักสูตร  
การคัดเลือก องค์ประกอบและตัวชี้วัดการประเมิน ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง  
ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายละเอียดตามประกาศฯ ความแจ้งแล้ว นั้น

การนี้ เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นไป  
ด้วยความเรียบร้อย ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยยึดถือระบบคุณธรรม ความเสมอภาค  
ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ปราศจากการทุจริตหรือส่อไปในทางไม่สุจริต เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ  
วิธีการคัดเลือกฯ ที่ ก.ค.ศ.กำหนด และเพื่อให้ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากบุคคลภายนอก อันจะส่งผลต่อ  
ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงขอให้ดำเนินการตามมาตรการ ดังนี้

๑. ห้ามมิให้ผู้อำนวยความสะดวกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงาน  
เขตพื้นที่การศึกษา และข้าราชการในสังกัด เข้าไปเกี่ยวข้องหรือกระทำการใดๆ ที่มีเจตนาเป็นการกวดวิชา จัดทำ  
เอกสาร จำหน่าย แจก หรือกระบวนกรอื่นใดที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เข้ารับการคัดเลือก โดยเด็ดขาด
๒. ให้สอดส่อง กำกับ ดูแลข้าราชการในสังกัด และเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเกี่ยวกับการ  
ป้องกันการทุจริต รวมทั้งป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการคัดเลือกครั้งนี้ ทุกกรณี
๓. ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำหนดบุคคลในทางลับ เพื่อตรวจสอบ  
ติดตาม บุคคลที่มีพฤติกรรมกรณีดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีเหตุการณ์ใดที่ส่อไปในทางทุจริต ขอให้รายงาน  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ โดยด่วนที่สุด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ

(นายภาณุ พิกุลประดิษฐ์)

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลุ่มบริหารงานบุคคล ๒ โทร.๐ ๒๒๘๒ ๘๔๖๔ , ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๕๓

โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๙๓๙๑ , ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๕๓

ที่มา [สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ วันที่ 20 กรกฎาคม 2560](#)